



THE HUTCHINS SCHOOL

ตารางค่าธรรมเนียมปี 2025

นักเรียนต่างชาติ (ชั้น Year 7 ถึง Year 12)

โปรดทราบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย ดูวันที่เปิดปีเปิดเทอมได้ที่

www.hutchins.tas.edu.au/term-dates

ค่าใช้จ่ายที่ชำระเพียงครั้งเดียว

ค่าสมัคร – \$110

นักเรียนทุกคนที่สมัครเรียนต้องชำระค่าสมัครที่ไม่สามารถขอคืนได้

ค่าลงทะเบียน – \$1,500

ค่าลงทะเบียนที่ไม่สามารถขอคืนได้นั้น นักเรียนแต่ละคนจะต้องชำระเมื่อตอบรับจดหมายเสนอที่เรียน (Offer of a Place) การลงทะเบียนระยะสั้น (6-12 เดือน) จะเสียค่าลงทะเบียน \$750 ที่ไม่สามารถขอคืนได้

เงินกองทุนสะสม – \$850

เงินกองทุนสะสมสมทบเพื่อการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรต่าง ๆ ของนักเรียน สำหรับนักเรียนทุกคน เงินกองทุนสะสมไม่สามารถขอคืนได้

สมาชิก HSOBA – \$250

ค่าธรรมเนียมที่ชำระเพียงครั้งเดียวเมื่อลงทะเบียน (ไม่รวมนักเรียน Pre-Kindergarten และ Kindergarten) สำหรับการเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียน Hutchins (Hutchins School Old Boys' Association (HSOBA) ตลอดชีพ

ค่าประกันสุขภาพ – \$5,241 (ประมาณค่าสำหรับหกปี)

เป็นข้อกำหนดข้อหนึ่งของกระทรวงกิจการภายใน (Department of Home Affairs) ว่าให้นักเรียนชำระค่าประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (OSHC) ที่ครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดของหลักสูตรของนักเรียนแก่โรงเรียนจำนวนโดยประมาณข้างบนนี้เป็นไปตามตาราง OSHC ของ Medibank Private ประจำปี 2024 – โปรดดูที่

www.medibank.com.au/oshc หรือเอกสารเกี่ยวกับนโยบาย OSHC ที่ได้ส่งทางอีเมลแล้วพร้อมกับใบยืนยันการลงทะเบียน

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน (ต่อปี)

ค่าเล่าเรียนประจำปี – \$38,400

ค่ากินอยู่ประจำปี – \$26,040

ค่ากินอยู่รวมที่พักและอาหารวันละสามมื้อ สัปดาห์ละเจ็ดวันระหว่างโรงเรียนเปิดเทอม

ส่วนลดสำหรับการชำระเงินล่วงหน้า
หากท่านชำระค่าเล่าเรียนและค่ากินอยู่ประจำปีเต็มจำนวนภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2025 ท่านจะได้รับส่วนลด 3%

ค่าเทคโนโลยี

• Year 7 ถึง Year 8 – \$790

• Year 9 ถึง Year 12 – \$580

เงินค่าเทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดหาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นได้ต่อเนื่อง มีการจัดหาอุปกรณ์ของโรงเรียนให้แก่นักเรียนชั้น Year 7 และ Year 8 ทุกคน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่

www.hutchins.tas.edu.au/learning-with-ict

กิจกรรมและเงินติดกระเป๋าของนักเรียนประจำ

ค่ากินอยู่รวมค่ากิจกรรมด้านสนันทนาการ สัปดาห์ละตอนเย็นเทอมละ \$100 นักเรียนประจำจะต้องมีเงินติดกระเป๋าสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นเมื่อออกไปซื้อของจากร้านแถว ๆ โรงเรียนและค่าใช้จ่ายขนส่งสาธารณะของโฮมบาร์ดด้วย

ค่าใช้จ่ายอย่างอื่น (บังคับ)

เครื่องแบบนักเรียน – \$1,500 (ราคาโดยประมาณขั้นต่ำ)

เครื่องแบบนักเรียนซื้อได้จากร้านขายเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียน ราคาโดยประมาณข้างบนนี้เป็นราคาสำหรับของใหม่ นอกเหนือจากเครื่องแบบนักเรียนเป็นทางการแล้วนักเรียนประจำทุกคนยังจำเป็นต้องมีเสื้อผ้าใส่ลำลองที่สะอาดเรียบร้อยและอุปกรณ์อาบน้ำของตนเองด้วย สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ในหนังสือคู่มือ Burbury House (หอพัก) หนึ่ง อาจจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนเครื่องแบบนักเรียนระหว่างอยู่ที่โรงเรียนเนื่องจากเด็กโตขึ้นหรือเล่นกีฬา เป็นต้น และเมื่อซื้อใหม่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่

www.hutchins.tas.edu.au/school-store

นำเทคโนโลยีของคุณมาเอง (BYOT)

• Year 9 ถึง Year 12 – \$1,500

(ราคาโดยประมาณ, BYOT device)

พาวเวอร์ ออฟ โชน (Power of 9 Year 9)

นักเรียนชายชั้น Year 9 เลือก Challenge หนึ่งอย่างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาประจำปี สำหรับ Challenge ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอย่างมีนัยสำคัญจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับความท้าทาย (Challenge) แต่ละอย่างคือ

- ความท้าทายระดับโลก (Global Challenge) – \$5,000–\$5,500
- ความท้าทายที่พอร์ต เดวี (Port Davey Challenge) – \$500
- ความท้าทายในดินแดนชนพื้นเมืองออสเตรเลีย (Indigenous Australia Challenge) – \$2,500
- ความท้าทายบนเกาะ (Island Challenge) – ไม่มีค่าใช้จ่าย
- ความท้าทายด้านวัฒนธรรมของชาวอะบอริจินของแทสมเนีย (Tasmanian Aboriginal Culture Challenge) – ไม่มีค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ตามความจำเป็น)

ตัวเลือก การเรียนดนตรี – \$45 (บทเรียนละ)

มีวิชาดนตรีรวมอยู่แล้วในหลักสูตรแกนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนจนถึงชั้น Year 7 สำหรับนักเรียนชั้น Year 8 ถึง Year 12 ดนตรีเป็นวิชาเลือกเสรีที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม มีการสอนพิเศษดนตรีเป็นการส่วนตัวครั้งละ \$45 เป็นเวลา 30 นาทีซึ่งครูผู้สอนเรียกเก็บ

ตัวเลือก การพายเรือ – \$675–\$1,355 (ขึ้นอยู่กับระดับชั้นปี)

เก็บเงินในเทอม 3 สำหรับฤดูการพายเรือนั้น ค่าพายเรือรวมถึงเรือเรกัตตาของโรงเรียนและค่าใช้จ่ายในโปรแกรมการพายเรือ

ตัวเลือก โปรแกรมช่วงปิดเทอมสำหรับนักเรียนประจำ – ดินละ \$130–\$150 (ขึ้นอยู่กับกิจกรรม)

โรงเรียนจัดโปรแกรมสำหรับนักเรียนประจำในช่วงโรงเรียนปิดเทอม 1 และ 3

ตัวเลือก การลงทะเบียนเล่นกีฬา

ขึ้นอยู่กับกีฬาที่เลือก นักเรียนอาจต้องชำระค่าลงทะเบียนกับหน่วยงานรัฐบาลสำหรับกีฬาประเภทนั้น

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด – เรียกเก็บตามที่เป็น

นักเรียนจำเป็นต้องซื้อหนังสือแบบเรียนและเครื่องเขียนเองตั้งแต่ Year 7 ถึง Year 12 ตามที่ปรากฏในรายการ

www.hutchins.tas.edu.au/book-sales

ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและตัวเลือกที่นักเรียนเลือก อาจมีค่าใช้จ่ายสำหรับสิ่งต่อไปนี้ด้วย คือ ค่าภาพถ่าย ค่าทัวร์ ค่ารถประจำทาง ค่าหนังสือห้องสมุดที่นักเรียนทำหาย ค่าบัตรห้องสมุดที่นักเรียนทำหาย ค่าชุดเขยกรณีทำทรัพย์สินเสียหาย ค่าชุดละคร ค่าเครื่องแบบกีฬาเฉพาะอย่าง ค่าลงทะเบียนกีฬาแต่ละอย่างและค่าทัศนศึกษาที่ไม่เกี่ยวข้องกันหลักสุด

การจัดการธุรกิจ

โดยการลงชื่อในแบบฟอร์มการลงทะเบียน บิตามารดา/ผู้ดูแลตกลงว่า

1. การลงทะเบียนขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงเรียนและการเสนอที่เรียนในโรงเรียน
2. จะชำระเงินตามใบเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนทั้งหมดที่โรงเรียนออกให้ภายในวันที่ครบกำหนดชำระ โรงเรียนจะออกใบเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนสำหรับค่าเล่าเรียนชั้น Prep ถึง Year 12 ล่วงหน้าและจะถึงกำหนดและต้องชำระภายในวันแรกของเทอม นอกจากนี้จะมีการเตรียมการเป็นอย่างอื่น (เช่น การหักบัญชีธนาคารทุกเดือน) ใบเรียกเก็บเงินอื่น ๆ ทั้งหมดสำหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรงเรียนจะครบกำหนดชำระและต้องชำระทันที การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเมื่อชำระด้วยตนเอง ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มสำหรับการหักบัญชีธนาคาร

3. จะจัดเตรียมการหักบัญชีธนาคารกับโรงเรียนสำหรับค่าเล่าเรียนสำหรับชั้น Pre- Kindergarten ชั้น Kindergarten และสำหรับการดูแลนอกเวลาเรียน จะมีการออกใบแจ้งยอดเงินทุกสองสัปดาห์และการชำระเงินด้วยการหักบัญชีธนาคารจะดำเนินการในภายหลัง บิตามารดา/ผู้ดูแลอาจขอรับเงินอุดหนุนการดูแลเด็ก (CCS) จากรัฐบาลสำหรับบริการเหล่านี้ได้
4. จะชำระดอกเบี้ยสำหรับจำนวนที่เกินกำหนดชำระกับโรงเรียนอยู่ (รวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ย) ซึ่งคำนวณตามอัตราเงินกู้ดัชนีชีวิตของธนาคาร ANZ ตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระถึงวันที่ชำระเงินเกินกำหนด เหล่านั้นครบถ้วนเต็มจำนวน
5. การไม่ชำระเงินตามใบเรียกเก็บเงินอาจส่งผลให้บัญชีนั้นถูกส่งไปยังตัวแทนทวงหนี้ และค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการส่งเรื่องไปถึงตัวแทนทวงหนี้จะถูกเรียกเก็บจากเจ้าของบัญชี
6. จะชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนและค่าสมาชิกตลอดชีพของสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียน Hutchins ก่อนวันโรงเรียนเปิดตามที่ระบุไว้ในจดหมายเสนอที่เรียนของโรงเรียน (ยกเว้นสำหรับชั้น Pre-Kindergarten และ Kindergarten) ต้องชำระค่าลงทะเบียนสำหรับเด็กแต่ละคนในครอบครัว แต่จะลด 50% ของค่าธรรมเนียมปัจจุบันสำหรับเด็กคนที่สามและคนต่อ ๆ ไปในครอบครัวเดียวกัน ค่าลงทะเบียนจะไม่สามารถขอคืนได้ ถึงแม้ว่าเด็กจะไม่เข้าเรียน
7. จะส่งจดหมายแจ้งการถอนสถานภาพการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนให้โรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเทอม ต้องส่งจดหมายแจ้งภายในวันที่ 1 ของเทอม 1 มิฉะนั้นก็ให้ถอนสถานภาพการเป็นนักเรียนออกเมื่อสิ้นสุดเทอมนั้น หากไม่ส่งจดหมายแจ้งภายในระยะนี้ จะต้องชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือของเทอมปัจจุบันบวกค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของเทอมต่อไปและคำนวณตามระดับที่นักเรียนผู้นั้นลงทะเบียนเรียนอยู่
8. จะแจ้งให้โรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที หากนักเรียนเจ็บป่วยร้ายแรง ศิริชนะได้รับการกระทบกระเทือนหรือมีความพิการเกิดขึ้น
9. จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

